

**GAO BAN CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 17/1, các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Hùng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương chủ trì hội nghị giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến với bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đây là lần thứ hai Thường trực Ban Bí thư tổ chức hội nghị giao ban với các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương để nghe báo cáo những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của đảng bộ các tỉnh, thành phố.

Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ: Trong năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực triển khai và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, tạo đà quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Có 15 ý kiến thảo luận tại hội nghị; các đồng chí bí thư tỉnh ủy đã phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, thống nhất mục tiêu, giải pháp năm 2024, đồng thời nêu những nét nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ thực tiễn địa phương. Cùng với đó, các đồng chí phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để Trung ương xem xét, tháo gỡ, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã nêu được những cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm để các địa phương học tập và nhân rộng. Đồng chí nhấn mạnh, hội nghị giao ban giữa Thường trực Ban Bí thư với bí thư các tỉnh ủy, thành ủy nhằm tạo sự thống nhất, thông suốt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương tới các tỉnh ủy, thành ủy. Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc quán triệt thực hiện các đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng mà còn là dịp để lắng nghe, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả đạt được của mỗi tỉnh ủy, thành ủy thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, tìm ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chỉ sâu phân tích những nhận vấn đề mà các địa phương quan tâm liên quan đến việc tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời nêu rõ quan trọng trong thực hiện Nghị quyết

Đại hội XIII của Đảng, đề nghị bí thư các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, công tác phát triển đảng viên. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, sâu sát cơ sở, đổi mới phong cách, lối làm việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 với tinh thần và quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, mục tiêu đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm những chỉ tiêu, mục tiêu chưa hoàn thành, tạo động lực mới cho sự tăng trưởng các nhóm mục tiêu quan trọng, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất vào 2 năm cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về những đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, trao đổi, làm rõ tư hội nghị, đồng thời yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tập trung giải quyết, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực cho sự phát triển.

**MẠNH CƯỜNG****TẬP TRUNG, QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 17/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thống nhất một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện ngay, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

Năm 2024 được dự báo tiếp tục có nhiều thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức đan xen. Chính vì thế, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, các sở, ngành, huyện, thành phố để cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chủ đề công tác năm 2024 "Trách nhiệm - Kỷ cương - Tăng cường cải cách - Tận dụng cơ hội - Bứt phá đi lên"; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; phân công trực tết, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện chế độ

công một số dự án dịp đầu năm 2024, trong đó thống nhất tổ chức vào ngày 19/2/2024 (ngày 10 tháng Giêng) tại khu công nghiệp Liên Hà Thái; hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo đảm vệ sinh môi trường dịp tết...

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện ngay, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn như: công tác thu ngân sách; tặng quà tết người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư; lễ ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm và khởi công một số dự án dịp đầu năm...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung tham mưu của Văn phòng UBND tỉnh. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm 2024; trong đó, tập trung đặc biệt chú trọng công tác thu nợ thuế, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp thu nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, không để nợ thuế kéo dài.

Đối với công tác an sinh xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quan điểm tất cả gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đều được tặng quà tết nhưng không để trùng lặp; hoạt động trao quà tết phải kịp thời, khẩn trương, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các huyện, thành phố rà soát lại các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung như lễ ra quân sản xuất, kinh doanh và khởi công một số dự án dịp đầu năm 2024, trong đó thống nhất tổ chức vào ngày 19/2/2024 (ngày 10 tháng Giêng) tại khu công nghiệp Liên Hà Thái; hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo đảm vệ sinh môi trường dịp tết...

**MINH HƯƠNG - NGUYỄN THOI****QUỲNH PHỤ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Phạm Đăng Châu, nguyên Quỳnh Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

chỉ đạo quyết liệt và có cơ chế hỗ trợ kịp thời. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2024, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được từ các phong trào thi đua của huyện Quỳnh Phụ trong năm 2023. Đồng chí khẳng định: Với tinh thần "Đám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ luôn đoàn kết, thống nhất, có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt trong từng nhiệm vụ, từ phong trào hiến đất giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng giao thông đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu..., trở thành điểm sáng của tỉnh. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục

định hình xu hướng phát triển để có những bước đi và lộ trình thực hiện theo Quy hoạch tỉnh một cách khoa học, hợp lý, từ đó phát động các phong trào thi đua phù hợp với thực tế. Chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, công nghệ cao. Phát động mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh quy hoạch, mở rộng không gian và phát triển đô thị, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là tài nguyên đất. Đồng chí đề nghị huyện tập trung

thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết, nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác tuyển quân, chăm lo tết cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà được vui xuân đón tết đầm ấm, an toàn.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã trao Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023 được UBND tỉnh, UBND huyện Quỳnh Phụ khen thưởng.

**GIỮ ỔN ĐỊNH AN TOÀN XÃ HỘI...**

(Tiếp theo trang 1)

bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4.511 đối tượng truy nã. Phát hiện, xử lý 4.452 vụ với 6.334 đối tượng phạm tội về kinh tế; 868 vụ với 2.293 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 659 vụ với 15 tổ chức, 791 cá nhân phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm, khối tố 496 vụ, 735 bị can. Phát hiện, xử lý 27.333 vụ, 42.977 đối tượng phạm tội về ma túy, khối tố 24.889 vụ với 36.972 bị can, thu giữ 523,74kg heroin, 541,64kg cần sa và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp. Các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đã thụ lý, giải quyết 9.150 vụ với 18.902 đối tượng phạm tội về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại.

Năm 2023, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian

lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới đất liền, tuyến biên giới biển, tuyến hàng không và bưu chính quốc tế, địa bàn nội địa. Lực lượng chức năng của BCD 389 quốc gia đã phát hiện, xử lý 146.678 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; đã khởi tố 616 vụ, 724 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 14.570 tỷ đồng.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, nhất là kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp ý bổ sung và thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực vào cuộc phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần quan trọng giữ cho an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thống nhất với các nhóm nhiệm vụ năm 2024 của BCD 138/CP và BCD 389 quốc gia, Phó Thủ tướng lưu ý: Tình hình an ninh, kinh tế thế giới và trong nước năm 2024 còn khó khăn dẫn tới nguy cơ tội phạm phát sinh, đặc biệt tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng, phức tạp. Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, tham mưu Chính phủ hoàn thiện thể chế, phối hợp chặt chẽ với nhau trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đẩy mạnh phòng ngừa, lấy tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần thay đổi cách nghĩ, cách làm, quyết tâm, trách nhiệm hơn nữa; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ phải tự biết giữ mình trong sạch, không bị cám dỗ, sa vào tham nhũng, tiêu cực.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương sớm xây dựng cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin, nghiệp vụ để cùng nhau đấu tranh, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc khi vừa mới phát sinh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý không riêng đối với các đối tượng vi phạm mà cả cơ quan chức năng thực thi công vụ, dứt khoát không để tình trạng tiếp tay cho tội phạm xảy ra.

**THÀNH PHỐ...**

(Tiếp theo trang 1)

Từ nay đến tết Nguyên đán Giáp Thìn, dự báo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị, xã, phường triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về bảo đảm an ninh trật tự, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Triển khai đồng bộ các giải pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; chủ động phân tích, nhận diện, dự báo tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên

phạm vi toàn thành phố, không để bị động, bất ngờ, không xảy ra khủng bố, phá hoại, phát sinh "điểm nóng" về an ninh trật tự; không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo... UBND thành phố thành lập các tổ công tác kiểm tra, đón đốc việc thực hiện ở cơ sở. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay thành phố đã chốt quân số theo chỉ tiêu được giao, chuẩn bị cho phát lệnh gọi nhập ngũ.

**Chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đảo An Bang, Đá Đông, Đá Tây**

Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tới thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đảo An Bang, Đá Đông, Đá Tây.

Tại các đảo, Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn Trường Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa đã trao quà của Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn 146, các tổ chức và nhân dân trong đất liền tới cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí đồng ý, chia sẻ những khó khăn, vất vả mà cán bộ,

chiến sĩ luôn phải đối mặt, đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững và phát huy truyền thống của bộ đội hải quân, nêu cao tinh thần cảnh giác với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; không ngừng tăng gia sản xuất, đóng hàng và giúp đỡ ngư dân Việt Nam vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

**TIẾN ĐẠT****SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Tại hội nghị, sau khi triển khai Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, công chức ngành thanh tra nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương có nhiều dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực hoặc phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ trong thực thi công vụ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tham mưu hiệu quả để tình xử lý nhanh gọn, kịp thời các khiếu nại, tố cáo, sai phạm, không để hình thành "điểm nóng", góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Tăng cường hiệu lực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh tra; thực hiện đồng bộ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương có nhiều dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực hoặc phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ trong thực thi công vụ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tham mưu hiệu quả để tình xử lý nhanh gọn, kịp thời các khiếu nại, tố cáo, sai phạm, không để hình thành "điểm nóng", góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.